

Số: 36 /TB-HĐND

Phan Thiết, ngày 12 tháng 7 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết quả kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố Phan Thiết Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Trong 2 ngày 04 – 05/7/2019, tại Hội trường UBND thành phố Phan Thiết, HĐND thành phố Phan Thiết khóa XI đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8.

Tham dự kỳ họp có 37/39 đại biểu HĐND thành phố;

Đến dự kỳ họp gồm có các đại biểu: Ông Nguyễn Thu Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Phan Thiết – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh: Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, bà Phạm Thị Minh Hiếu, bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, ông Lương Thanh Sơn, thành viên UBND thành phố, Chủ tịch UBMTTQVN, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, đại diện lãnh đạo phòng, ban, đoàn thể thành phố, đại diện Thường trực HĐND phường, xã, Chủ tịch UBND phường, xã, chuyên viên Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; phóng viên Báo Bình Thuận, Đài Truyền thanh thành phố và Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét và thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, các báo cáo giám sát của Thường trực HĐND thành phố, các báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND thành phố và các dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết.

- Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Văn Hòa – Nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

- Nghị quyết về việc Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Trần Minh Tâm - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

- Nghị quyết về Quyết toán ngân sách thành phố năm 2018.
- Nghị quyết về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
- Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố.

Qua thảo luận, các đại biểu HĐND thành phố cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố. Tại kỳ họp, có 12 Tổ đại biểu HĐND thành phố ở các đơn vị phường, xã tham gia thảo luận với hơn 40 ý kiến. Có 4 đại biểu chất vấn với 8 vấn đề. Hầu hết, các Tổ đại biểu tham gia phát biểu ý kiến về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019; các vấn đề bức xúc nổi cộm cần được quan tâm giải quyết, tập trung vào các nhóm lĩnh vực: Xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, đất đai, y tế, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhất là lĩnh vực đất đai<sup>1</sup>. Các ý kiến đại biểu thảo luận đã được các cơ quan chức năng và lãnh đạo UBND thành phố trả lời, giải trình từng nội dung, cụ thể:

*\* Về trả lời, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, kiến nghị:*

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố - Ông Hoàng Văn Phúc đã trả lời về người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ thấp; mệnh giá thu bảo hiểm cao; làm rõ thêm một số giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm để đạt chỉ tiêu tình giao.

- Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố – Ông Trần Hải Anh đã trả lời các nội dung liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, tình hình ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và một số vấn đề nổi lên đáng quan tâm, việc lắp đặt camera để giám sát người dân tham gia giao thông của người dân nhằm quản lý, giảm thiểu tai nạn giao thông, việc phân cấp quản lý đô thị, trật tự xây dựng, công tác chỉnh trang đô thị; việc bố trí, lắp đặt, thay thế biển tên đường và đậu đỗ xe theo quy định<sup>2</sup>.

1 Đại biểu Võ Việt Minh - Tổ đại biểu số 9 (Bình Hưng): Chưa đồng tình với giải trình của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết (Sau Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố) hay điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất của Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, đề nghị UBND thành phố làm rõ, thống nhất trong cách sử dụng tiêu đề của Báo cáo. Lý do cập nhật điều chỉnh các dự án du lịch (09 dự án của 09 doanh nghiệp) theo Báo cáo của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có hoạt động theo đúng Luật Đầu tư năm 2018 hay không?; 9 dự án du lịch đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, UBND thành phố mặc nhiên điều chỉnh 998,2 ha đất (trồng cây lâu năm và đất rừng). Khoản 3, Điều 33 Luật Đầu tư: Dự án phải phù hợp với quy hoạch; đất trồng cây lâu năm và đất rừng; tỉnh bắt thành phố điều chỉnh cho phù hợp; đề nghị đại biểu nghiên cứu thảo luận "Tại sao phải điều chỉnh theo dự án". Rõ ràng là điều chỉnh để hợp thức hóa cho doanh nghiệp. Cần phải phân biệt Nhà đầu tư hay Nhà đầu cơ; liệu 9 dự án này có phải là nhà đầu tư thực thụ hay không? Hay là Nhà đầu cơ đất đai, chạy dự án, bán dự án.

2 Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018, Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh; các trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố – Ông Trần Minh Tâm đã trả lời việc kiểm tra, xử lý tình trạng quảng cáo trái phép, và quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố – Ông Phạm Thanh Thái đã trả lời việc hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trễ hẹn; việc áp dụng hệ số K khi bồi thường, và hệ số K áp giá đất khi người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính có sự chênh lệch khá xa; khu đất để xây dựng chợ Thanh Hải; việc trả lời ý kiến cử tri của 05 hộ dân (bị biển xâm thực) tại phường Thanh Hải chưa được hỗ trợ tái định cư.

- Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố – Ông Đỗ Minh Trí đã báo cáo giải trình về chủ trương đầu tư xây dựng kè tạm tại phường Thanh Hải; việc triển khai thực hiện chậm tiến độ 6 công trình bức xúc của thành phố; đề xuất xử lý rác thải cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương<sup>3</sup>; nhất là các khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né.

- Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố – Bà Trần Ngọc Đài Trang đã trả lời việc đào tạo lao động nghề cho lao động nông thôn và hộ dân có đất bị giải tỏa ở các dự án thu hồi đất<sup>4</sup>.

- Trưởng phòng Kinh tế thành phố – Ông Lê Văn Chơn đã báo cáo, giải trình về tiến độ xây dựng chợ Thanh Hải chậm<sup>5</sup>.

- Phó Chủ tịch UBND thành phố – Ông Trần Hoàng Khôi đã trả lời ý kiến của đại biểu HĐND thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là cần thiết để có cơ sở nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo luật định<sup>6</sup>.

*\* Về trả lời 8 nội dung chất vấn của 4 Đại biểu HĐND thành phố đã được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho các thành viên UBND thành phố trả lời, cụ thể:*

- Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố – Ông Trần Hải Anh đã trả lời chất vấn các nội dung:

3 Quyết định số 1772/QĐ – Ttg, ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ “về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né - Bình Thuận”.

4 Nhất là đối tượng lao động nữ; đối tượng lao động (có đất bị thu hồi trong vùng dự án) cần chuyển đổi nghề nghiệp.

5 Do địa phương chưa xác định phương án đầu tư xây dựng chợ Thanh Hải (Nhà đầu tư thực hiện thì phải đấu giá khu đất; Tiểu thương đóng góp tiền để xây dựng chợ thì không cần phải đấu giá khu đất).

6 Vì Quy hoạch trước đây chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội hiện nay. Quy hoạch phải đi trước để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bước đầu tiên là Nhà đầu tư đăng ký dự án; cơ quan chức năng nhận hồ sơ đầu vào và Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà đầu tư thực hiện các bước theo Luật Đầu tư; nếu không đưa vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ này thì Nhà đầu tư sẽ không thực hiện các bước tiếp theo được.

+ Về tình trạng ngập úng tại khu phố 7 kéo dài đã lâu, ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt và sức khỏe của 124 gia đình trong khu dân cư tại phường Phú Trinh<sup>7</sup>. (Chủ tọa kỳ họp có ý kiến: Nội dung trả lời chưa có giải pháp căn cơ, quyết liệt; Đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phối hợp với các sở ngành chức năng tiến hành khảo sát và đề xuất cụ thể).

+ Theo Báo cáo số 126/BC-UBND, ngày 13/5/2019 của UBND thành phố, tại nội dung thứ 4 (trang 3): Việc xử lý căn nhà số 184 đường Tôn Đức Thắng thành phố trả lời cử tri không đồng tình, đề nghị thành phố nói rõ và cụ thể: Ai sai; cơ quan, đơn vị nào sai; sai ở khâu nào, thời gian đến xử lý như thế nào? và thông báo cho cử tri biết khi nào hoàn thành việc xử lý căn nhà này để nhân dân giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chức năng<sup>8</sup>.

- Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố – Ông Trần Đình Bảo (được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền) đọc trả lời chất vấn các nội dung<sup>9</sup>:

+ Nhân dân kiến nghị nhiều lần, nhiều nhiệm kỳ nhưng việc thực hiện quy hoạch làm kênh thoát lũ tại Cầu Đôi 1 (Khu phố 3 – phường Xuân An) vẫn chưa thực hiện? Vậy khi nào làm? thành phố cần làm gì đối với quy hoạch này để nhân dân yên tâm và cần có văn bản trả lời cho nhân dân biết. Vì hiện nay nhân dân khu vực này rất bức xúc vì tiến độ chậm thực hiện.

+ Quy hoạch Khu liên hiệp thể thao thành phố tại Khu phố 2 - phường Xuân An khi nào làm, vì quy hoạch đã lâu trên 10 năm? Đề nghị thành phố chính thức có văn bản trả lời cho cử tri.

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố – Ông Phạm Thanh Thái trả lời chất vấn các nội dung<sup>10</sup> :

+ Đối với khu vực đất ao rau muống thuộc khu phố 3 đã tiến hành rà soát và đề xuất hướng xử lý. Vậy đến nay đề xuất như thế nào để nhân dân được rõ.

+ Đối với khu đất 1.500 m<sup>2</sup> đất của HTX Muối Hải phong (khu đất còn lại khi thi công đại lộ Hùng vương giai đoạn 1) trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh và các ngành liên quan, UBND thành phố có Văn bản số 6602/UBND-QHĐĐ ngày 06/6/2018 chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và UBND phường tiến hành kiểm tra lập biên bản và buộc tháo dỡ các công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất để thực hiện việc đấu giá đối với phần đất nêu trên. Tuy

7 Tổ đại biểu số 6 (Phú Trinh).

8 Tổ đại biểu số 11 (Phú Thủy).

9 Tổ đại biểu số 8 (Xuân An – Phong Năm).

10 Tổ đại biểu số 11 (Phú Thủy).

nhiên đến nay vấn đề này vẫn chưa được thực hiện vì sao?. (Chủ tọa kỳ họp có ý kiến: Cần phải có giải pháp chỉ đạo xử lý kiến quyết, dứt điểm).

+ Trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố và tại buổi đối thoại giữa Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân và Tổ đại biểu số 11 đã phản ánh việc các hộ dân đã lấn chiếm đất công tại khu vực ao lục bình sau Đoàn Văn công khu phố 13 để xây dựng nhà ở và sang nhượng trái phép. Tại kỳ họp thứ 6, 7 HĐND thành phố, UBND thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành để tiến hành kiểm tra việc lấn chiếm đất công và chuyển mục đích sử dụng đất ở những khu vực này nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý theo quy định. Với ý kiến phản ánh này đến nay đã tròn 01 năm nhưng chưa nhận được kết quả giải quyết. Đề nghị UBND thành phố có văn bản trả lời chính thức vì sao chưa thực hiện? Thực tế hiện nay có một số hộ đã và đang lập thủ tục để được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề này giải quyết như thế nào?.

Tóm lại, các nội dung trả lời chất vấn của UBND thành phố chưa đi vào trọng tâm yêu cầu chất vấn, chưa được đại biểu đồng tình: 03 nội dung trả lời chất vấn cho Tổ đại biểu số 11 (Phú Thủy) chưa trả lời bằng văn bản gửi trước cho đại biểu nghiên cứu; 01 nội dung trả lời Tổ đại biểu số 10 (Hưng Long) chưa đúng trọng tâm nội dung đại biểu chất vấn<sup>11</sup>; 02 nội dung của Tổ đại biểu số 8 (Xuân An – Phong Năm), UBND thành phố chưa phân công cụ thể cơ quan trả lời chất vấn. Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND thành phố trả lời 04 nội dung trên sau kỳ họp 8 HĐND thành phố chậm nhất cuối tháng 7/2019 và hoàn chỉnh các nội dung chưa đạt yêu cầu để có cơ sở cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố.

- Chủ tịch UBND thành phố – Ông Nguyễn Văn Luân đã trình bày những vấn đề có liên quan được Đại biểu HĐND thành phố quan tâm và tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, các yêu cầu của Chủ tọa kỳ họp tại phiên thảo luận và chất vấn.

11 Ngày 30/5/2018 Tổ đại biểu số 10 có Công văn gửi đến Thường trực HĐND thành phố kèm theo chứng cứ của cử tri cung cấp việc lấy đất của nhà nước quản lý trong khu vực chợ Làng - Hưng Long "Giấy sang nhượng chỗ ngồi trong chợ Làng - Hưng Long" bất hợp pháp có liên quan đến gia đình nhà ông Tông - bà Nga đang tranh chấp với các tiểu thương tại chợ Làng. Hành vi này thể hiện việc thuê tóm của gia đình bà Nga - ông Tông tại khu vực chợ Làng hiện nay. Ngày 5/6/2018 Thường trực HĐND thành phố đã có Công văn số 37/HĐND gửi cho UBND thành phố kiểm tra việc sang nhượng chỗ ngồi tại chợ Làng phường Hưng Long bất hợp pháp hay hợp pháp. Đến nay đã tròn 01 năm, Tổ đại biểu số 10 chưa nhận được kết quả xem xét, giải quyết vụ việc này để thông tin lại cho cử tri. Vậy Tổ đại biểu số 10 chất vấn UBND thành phố: Đã chỉ đạo và chuyển nội dung này cho cơ quan nào xem xét, kết quả xem xét ra sao? Có hay không có vấn đề cử tri phản ánh và cung cấp chứng cứ. Nếu đúng có sự việc này thì xử lý vi phạm pháp luật ra sao để chấn chỉnh lại tình hình phức tạp của chợ Làng - phường Hưng Long hiện nay?

Sau khi xem xét, thảo luận, thống nhất ý kiến, HĐND thành phố lần lượt thông qua 05 nghị quyết sau đây với kết quả biểu quyết nhất trí 100% đại biểu có mặt:

- Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Văn Hòa (Đã nghỉ hưu).

- Nghị quyết về việc Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Trần Minh Tâm – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

- Nghị quyết về Quyết toán ngân sách thành phố năm 2018.

- Nghị quyết về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố.

Chủ tọa kỳ họp kết luận nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, cần tập trung thực hiện những nội dung, cụ thể như sau:

1. Chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1772/QĐ – Ttg, ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ “về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né - Bình Thuận”. Theo đó, tiếp tục phối hợp với các ngành của tỉnh đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm phục vụ du lịch; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án du lịch sớm được hoàn thành và đi vào hoạt động.

2. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các chợ Tiến Lợi (bao gồm cả siêu thị mini), Thanh Hải, Phú Tài và Đức Long. Tiếp tục kiến nghị tỉnh cho chủ trương di dời các chợ: Chợ Đồn, Chợ Gò, Chợ Phường về khu vực Bến xe Bắc. Thực hiện tốt kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; xử lý dứt điểm các cơ sở thu mua phế liệu còn trong nội thành, không chấp hành di dời ra ngoại thành.

3. Thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, nhất là biển xâm thực. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả. Tập trung thực hiện đạt và vượt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế ở 4 xã.

4. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm, kiên quyết các trường hợp vi phạm. Hoàn thành các đồ án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

5. Chủ động phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn và thi công hoàn thành các công trình: Công trình bức xúc, công trình giao thông nông thôn, công trình Nhà nước hỗ trợ vốn của tỉnh, của thành phố trong kế hoạch năm 2019.

6. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với giảm thiểu tình trạng bỏ học giữa chừng ở các cấp học; tích cực phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa; giảm hộ nghèo và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

7. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019; thường xuyên rà soát, điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu cho phù hợp với tình hình mới, nhất là phương án A2; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và phường, xã năm 2019. Xử lý kiên quyết, kịp thời, không để xảy ra điểm nóng mất an ninh trật tự trên địa bàn; kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, ma túy, tín dụng đen... trên địa bàn.

8. Duy trì và thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo đạt ít nhất 85% chỉ tiêu quy định, chú ý tập trung giải quyết các đơn thư còn tồn đọng, kéo dài. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, cung cấp dịch vụ công cho người dân, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.

9. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu từ thành phố đến phường, xã; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

10. Thường trực HĐND, UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung trên gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước trong từng đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019.

11. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND thành phố thực hiện tốt việc giám sát các nội dung về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố khóa XI./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh –  
Đơn vị Phan Thiết;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban HĐND tp;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Thường trực HĐND phường, xã;
- Ban Thường trực UBMTTQVN phường, xã;
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, HĐ(D. ).

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Đình Hiếu**